



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. ๓๓๑ , ๗๗๒

ที่ ตร ๐๐๓๓.๒๐๑.๑/๐๖๕

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

(ผ่าน) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งใน MOIT 7 กำหนดให้หน่วยงานมีรายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขออนุญาตนำประกาศ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ของบุคลากรในโรงพยาบาลตราด ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลตราด www.trathospital.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวศุภวณี ทวีผล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๓๐๐๖๒๖/๒๕๖๗

๕ ก.พ. ๖๗

ทราบ

(นายสุชาติ ดันตินิรามย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

๕ ก.พ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร ๓๓๑

ที่ ตร ๐๐๓๓.๒๐๑.๑/ ๗๐๕ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ขั้นค่าจ้าง ค่าตอบแทน เพิ่มค่าจ้าง และปรับค่าจ้าง รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน

ตามที่มีคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง คำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทน เพิ่มค่าจ้าง และปรับค่าจ้างแก่พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในสังกัดโรงพยาบาลตราด ตามผลประเมินการปฏิบัติงาน ในรอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการลงระบบผลการประเมินในโปรแกรม HROPS ซึ่งจะมีการส่งจ่ายเงินเดือนใหม่ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบผ่านระบบข้อมูลบุคลากรรายบุคคล Non-HR (ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล) จาก QR-Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อนางสาวณัฐภัทร สุเนตร นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร ๓๓๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุชาติ ตันตินิรามย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด



ระบบ Non-HR



คู่มือการใช้ระบบ Non-HR





ประกาศโรงพยาบาลตราด

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลตราด จึงให้ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุชาติ ดันตินิรามย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ของโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 2566
ระดับดีเด่น จำนวน 157 ราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
กลุ่มรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล				
1	นายวิทยา สุริโย	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
2	นายสุเมธ เกาหมอ	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
3	นายพีรพัชร รัตนสุนทร	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวนิสาลักษณ์ ศิริมงคลกิจ	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
5	นายบุญเย็น หนูเล็ก	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
6	นายนิวัฒน์ ดีหลาย	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
7	นายธวัชชัย ไตรมิตรวิทยากุล	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
8	นายภาสกร กุลรัตน์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
9	นายนพพล อรุณขจรศักดิ์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทั่วไป				
1	นางสาวอรุณศิลป์ เนินสถาน	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
2	นางชลฤดี ศรีประสิทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
3	นางสาวเพ็ญศรี เข่งนุเคราะห์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
4	นางสาวธัญญนิตย์ นาคสินธุ์	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นายจรัญ สืบสอน	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการ
6	นางสาวธารทิพย์ มุกดาเพชรรัตน์	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
7	นางพวงพิกุล พรประสิทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการ
8	นางจิรัฐ สิริทิพย์	นักสังคมสงเคราะห์	วิชาการ	ชำนาญการ
9	นางรุ่งพร เรืองอร่าม	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ชำนาญการ
10	นางอัญชลี ศิริธนาศาสตร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ชำนาญงาน
11	นางจันทนา รูปสมวงษ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	ทั่วไป	ชำนาญงาน
12	นางสาวพิศมัย เอ็มโอช	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ปฏิบัติการ
13	นางสปีนงา จารีกกลาง	นักโภชนาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์				
1	นายสุกฤษฏ์ ศรีอาริยะเมตตา	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
2	นางสาวสิริเลิศ เลิศชวนะกุล	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
3	นางสาวชนิดา อนุวัธนวิทย์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
4	นางนุดา เกาหมอ	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นายประภาธร ชอบศิลป์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
6	นางสาวสุชนิ เอี่ยมศิริพรรณ	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
7	นางสาวขวัญใจ กำเนิดดี	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
8	นายเชิดพงษ์ พิมพ์อุบล	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
9	นายเอกวิทย์ เตรียมกิจสวัสดิ์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
10	นางสาวสตรีรัตน์ แก้วเอื้อง	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
11	นายฤชพงศ์ ผู้ภักดี	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
กลุ่มแพทย์				
1	นายจุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
2	นายอิษฎา ตริวงษ์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวประภาสินี สิมะรังสรรค์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นายกิตติชัย สมัยทองเจริญ	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางสาวเรวิกา สุตสงวน	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
6	นางสาวฐิติพร อนันต์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
7	นายพลพิพัฒน์ บรรลือสิน	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
8	นางสาวจิรวรรณ ทรงชุ่มสาย	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
9	นางสาวอัจฉริยา ศุจิจันทร์รัตน์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
10	นายณัฐพงษ์ บุญรอด	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
11	นายธนดล สลักเพชร	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
12	นายเสฏฐวุฒิ ทองเพชร	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
กลุ่มงานอำนวยการ				
1	นางสาวจินตนา สุตถนอม	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ชำนาญงาน
2	นางสาวศุภวาณี ทวีผล	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ปฏิบัติการ
3	นางสาวสุนีย์ คุ่มครอง	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
<u>กลุ่มปฐมภูมิ (หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน)</u>				
1	นางรุจภา ถือสัตย์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางปาริชาติ สืบสอน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางดวงนภา จันทนาตาล	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวพรพนิต ปวงนิยม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางพัชรินทร์ บุญญฐี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
6	นางอัจฉริภรณ์ สมุทรศิริ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
7	นางอารีญา แสงชัยภูมิ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
8	นางศลิษา พงษ์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ</u>				
1	นางประทีน พูลนุช	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	ทั่วไป	ชำนาญงาน
2	นายพิเชษฐ พรหมอักษร	ช่างภาพการแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
3	นางสาวศิริรัตน์ สิทธิวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด</u>				
1	นางสุจิตรา วรสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวณัฏฐดา ภักตรเจริญ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานทันตกรรม</u>				
1	นายณัฐพล สุกแสงฉาย	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
2	นางสาวจรรววรรณ อิมอุไร	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์</u>				
1	นางสาวเดือนใจ คุ่มปลี	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาววิไลวรรณ พลประชุม	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานเภสัชกรรม</u>				
1	นายธีรภัทร์ ฉันทพันธ์ุ	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวจารินี อภิวัต	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวละอองศรี เหลืองสุขนกุล	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาววิภาวรรณ ยิสารคุณ	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานรังสีวิทยา</u>				
1	นายปรีชา พักทอง	นักรังสีการแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวสุลิตา ปิ่นทอง	นักรังสีการแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู				
1	นางสาวสรลีนี ศรีธรงค์ฤทธิ์	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานโครงสร้าง				
1	นายณพดล เพ็ญเขตกรณ์	นายช่างเทคนิค	ทั่วไป	ชำนาญงาน
กลุ่มการพยาบาล				
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานหอผู้ป่วย				
1	นางสาวกัณหา โภคสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
2	นางศรีวรรณ สังวรภรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
3	นางสมหมาย แก้วมหา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
4	นางดวงใจ ลิ้มปะวะสส์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
5	นางสาวสุรัสวดี เสนะโกวร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
6	นางปราณีต อนันต์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
7	นางสาวอัญชลี เกษี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
8	นางสาวนวนุช อินผวน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
9	นางสาวลีนีมาศ วิริญโท	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
10	นางรัตยา โพธิผลิ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
11	นางวัลยา ทองซิว	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
12	นางสาวณัฏฐกุล หนูจักร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
13	นางกษมา ตรีวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
14	นางนิตย อุ่นบางหลวง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
15	นางจันทร์จิรา พัตราภรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
16	นางดาวรุ่ง ศิริพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
17	นางชรียา ประสาน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
18	นางนันทิยา สุโน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
19	นางสาวราตรี วงษ์ทอง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
20	นางลดาวลัย จันท์แจ้	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
กลุ่มการพยาบาลผู้ปฏิบัติ				
งานให้คำปรึกษา				
1	นางสาวปุณณดา โภคพิบูลย์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
กลุ่มงานตรวจรักษาพยาบาลพิเศษ				
1	นางสาวอัจฉรา บุรุษนารีรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม</u>				
1	นางกรรณิกา ชำนาญช่าง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางจันทร์ฉาย ทำพริก	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก</u>				
1	นางสาวณัฐนิช เลียดประดม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสุทิสรา จินาวนิช	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางศุภาภรณ์ พรหมอักษร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวนุสรุรา ระลึกชอบ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางวัลภา กาบสลับ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี</u>				
1	นางสาวกุลดา เกิดกรุง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางพัชรา ศิริพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก</u>				
1	นางอารี วิจิตรธรรมภาณี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวลลิตตา ไหญ่ยอด	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโรปิติกส์</u>				
1	นางสาวรัตนา นิยมธรรมรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวกมลทิพย์ หงษ์สมุทร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย</u>				
1	นางเสาวลักษณ์ ลภาพรรณวิสุทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวนุชนาด วงศ์ไพโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสุมาลี รัตนพิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางรัชนก หงษ์สมุทร (ทั้งทอง)	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง (โกลเมน)</u>				
1	นางสาวพิมพ์ร เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวสำเนียง ฉิมผกา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาววิภาภรณ์ รัตนวาร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>งานหอผู้ป่วยหลังคลอด</u>				
1	นางนงคราญ ภูมิภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด</u>				
1	นางสาวปิ่นมณี เสนาะสันต์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด</u>				
1	นางจิรนุช ท่าพริก	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางฤดี สิ้นประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาววารภรณ์ แพทย์พิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวอารีรัตน์ ต่างหู	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
5	นางสาวพรพรรณ นิโรภาส	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ</u>				
1	นางสาวชลธิชา ใจชื่น	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>งานหอผู้ป่วยทับทิมสยาม</u>				
1	นางมมดัส หนูรักษา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>งานหอผู้ป่วยพลอยไพลิน</u>				
1	นางสาวอรุณี มะโนน้อม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>งานหอผู้ป่วยมรกต</u>				
1	นางจันทนา พรหมบุตร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางขวัญภา ตินสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวธมนวรรณ จุมจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>งานหอผู้ป่วยแพทย์/Stroke Unit</u>				
1	นางอัจฉริยา เรียงเต็ม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางปวีณา กาบสลับ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวธนวรรณ ดิษพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางศิราณี แพทย์นุสนธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย</u>				
1	นางสาวฉิมพร เกตุศรี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสมนึก เหม็งหิมี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวลักขณา วิสุทธิแพทย์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวบุปผา รุ่งเดช	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางสาวบุษรา จิตนาวสาร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
6	นางสาวรัตนภรณ์ และโวหาร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
7	นางสาวสุพัตรา เอี้ยเจริญ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
8	นางสาวกัญญาณธรณ์ แซ่โส	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
<u>งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง</u>				
1	นางชมพู หรีจันดา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวฐิติรัตน์ ทองดี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
3	นางสาวรุ่งอัมพวรรณ ไบสมุท	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
4	นางสาวเบญจวรรณ ยุเจริญ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
5	นางสาวศุทธิยา ทับทิมหิน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
6	นางสาวยูธิกา เดชกล้า	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน</u>				
1	นางทิตยา เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสุมาลี ปาละรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นายพิภพ เทียมทะนง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นายคทาวุธ บุญล้อม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางสาวมณีรัตน์ แสนสบาย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
6	นางสาวธยธร บัวเล็ก	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
7	นางสาวกุลธิดา รัตยาว	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
8	นางสาวปริญญญา ประมวลทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
9	นางสาวชุตติกาญจน์ ศิริเอนก	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
10	นางสาวธัญญารัตน์ อาธารณชัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน



รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ของโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
 รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ 25 กันยายน 2566
 ระดับดีมาก จำนวน 141 ราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
กลุ่มแพทย์				
1	นางสาวณัชชา จินตกานนท์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นายเดชภณ ภัทรวรรณธรรม	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวนาฏรดา ทองแท้	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวธาราทิพย์ ตริรัตน์ฤดี	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางสาวอริจิต ทับสุพรรณ	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
6	นายปรัชญ์ สุพรรณโณภาส	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
7	นางสาววนิชา สิทธิปาน	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
8	นายธนภพ อีรพงศ์ธาดา	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
9	นายมงคล แดงเอียด	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
10	นายเจษฎา ลิมภัทรวงศ์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
11	นายณัฐพล คณาทรัพย์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
12	นายปรวิษข์ ปานะเจริญ	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
กลุ่มงานอำนวยการ				
1	นายชยพล คุปติชญาณนท์	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
2	นางสาวณัฐธยาน์ นิชาวิรัชยา	นักจัดการงานทั่วไป	วิชาการ	ปฏิบัติการ
กลุ่มปฐมภูมิ (ผู้ปฏิบัติ)				
1	นายลัทธพล ลีนาวามงคล	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
2	นางสาวจุฑามาส ฤทธิเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
3	นางสาวจิตานันท์ งามสะอาด	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
4	นายธนาพงษ์ เนินหาด	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
กลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ				
1	นางสิริรัตน์ ชัยเชียงแอม	นักวิเคราะห์นโยบายและ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางจิตรลดา วรรณบุตร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
3	นางสาวโกสุมภ์ บุญลอย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
4	นางสาวพนิดา บึงกระเสริม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
5	นางสาวอรอุมา ลีอิน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
6	นางสาวจิตราภา วุฒิเขตต์	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด				
1	นางสาวสุลักษณ์ ภูอาษา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
กลุ่มงานทันตกรรม				
1	นางสาวรินรดา ภิรมย์ภักดี	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวพาขวัญ กุลขุติสิน	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวกิตติภรณ์ ปฏิสังข์	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวพลอยไพลิน บุชบงก์	ทันตแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
5	นางสาวนิธิพร จิตติเรืองเกียรติ	ทันตแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
6	นายวีรชน แป้นถึง	ทันตแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์				
1	นางสาวรังสิมา แสงนิล	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
2	นางสาวอัจฉรา ศรีวรรณ	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
กลุ่มงานเภสัชกรรม				
1	นายสัมฤทธิ์ หงส์ทิพย์ฉัตร	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวสุนิดา สดากร	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวนิชารัตน์ สิงห์จันทร์	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นายกฤษณ์ สรวมชีพ	เภสัชกร	วิชาการ	ปฏิบัติการ
5	นางสาวพรสุดา จิตจักร์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ทั่วไป	ชำนาญงาน
กลุ่มงานรังสีวิทยา				
1	นางสาวไอวาริน บุรุษนาริรัตน์	นักรังสีการแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
<u>กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู</u>				
1	นางสาวอภิวันท์ พรรธนาภูวดี	นักกิจกรรมบำบัด	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวจันทร์จิรา พรหมสุภา	นักกายอุปกรณ์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
3	นายนเรศ ภูมิมาโนช	ช่างกายอุปกรณ์	ทั่วไป	ชำนาญงาน
4	นายกฤษฎา นันทสินธ์	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์</u>				
1	นางพิณญาดา ศิริมาตย์	นักสังคมสงเคราะห์	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มการพยาบาล</u>				
<u>หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานหอผู้ป่วย</u>				
1	นางสาวพัฒนา คงทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
2	นางนิธิตา เหล่ารอด	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวสุรชาติพิย ไชยเพชร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มการพยาบาลผู้ปฏิบัติ</u>				
<u>งานฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว</u>				
1	นางสาวภิวลัย กลิ่นซ้อน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานตรวจรักษาพยาบาลพิเศษ</u>				
1	นางสาวเสาวนีย์ กระแจะจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวกุลจิรา อากาศ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม</u>				
1	นางสาวชัชรี หัชลีฬา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางวาสนี เข้มดี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางเนตรนภา ชันรักษา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางมาลี อนันต์นาวิณสรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางเฉลิมขวัญ ฉิมนุมาศ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
6	นางสาวอำพร คงทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
7	นางสาวณัฐสุดา สุขกลีบ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก</u>				
1	นางสาวโกลัญญา มุสิกะโสภณ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี</u>				
1	นางสาวทัศนีย์ ทศวิไล	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวปิ่นมณี วงษ์สมบัติ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวรัตนาภรณ์ ครุฑสังข์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก</u>				
1	นางสาวจันทกานต์ กลมเกลี้ยง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวกรวรรณ กฤษแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวดุชนิ บุญธรรม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์</u>				
1	นางวิลาวัลย์ ผลประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสุจิตรา เพ็ญเขตกรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางอารียา วงศ์กุลพิลาศ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวอุมาภรณ์ ผิวทองงาม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
5	นายกิตติพงษ์ เจนวิชา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย</u>				
1	นางสาวรัชณี ฉิมนุมาศ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางหทัยธิศุท ทิพย์ศ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสุมลทิพย์ แสงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวนัยเนตร ประชุมมาศ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางสาวดลนภา ศรีวินิช	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
6	นางสาวชฎาพร พลาเกตุ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
7	นางสาวเบญญาภา บุญญากรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
8	นางสาวอรวรรณ ระบุผล	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
9	นางสาววิภาวดี วรรณโชติ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
10	นางสาวกชกร ชิวไพบูลศิลป์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
11	นางสาวจิราพัชร ขวนขวาย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ

B

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
<u>งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง (โกเมน)</u>				
1	นางชุตินา รัตนพิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวศรีนวล เอมพิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางวิลาวัลย์ พานิช	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางนลินรัตน์ คงมัน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางสาวธมลวรรณ ศรีทา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>งานหอผู้ป่วยหลังคลอด</u>				
1	นางวงษ์ลักษณ์ สังขจร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด</u>				
1	นางสังวาท เสียงเสนาะ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาววัลลี หงษ์ร่อน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด</u>				
1	นางสาววนิดา พงษ์พานิช	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางรัชันท์ โสกันภัย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางจิราภรณ์ สังข์กิจ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวปารวี โดวินัส	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางวัฒนา อิ่มโภชน์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
6	นางสาวชญานัท ไชยสวรรค์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
7	นางสาวทิวาศรี หาญเทียม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ</u>				
1	นางนุชรัตน์ แซ่มช้อย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>งานหอผู้ป่วยทับทิมสยาม</u>				
1	นางสุภาวดี ชัยอรรด	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>งานหอผู้ป่วยบุรุษรศัม</u>				
1	นางสาววรัญญา งามเจือ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวสุนันต์ กุมภะ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
<u>งานหอผู้ป่วยพลอยไพสิน</u>				
1	นางปาริชาติ ยี่หวา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
<u>งานหอผู้ป่วยมรกด</u>				
1	นางสาวจันทนา ศิริรูป	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวพัชรินทร์ ท่าหิน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสุปรางค์รัตน์ บุญไทย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวสุวรรษา จงไพศาล	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
5	นางสาววรรณภา โนวาท	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
6	นางสาวสุภัตรา มะลิตีไซ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
7	นางสาวภัครพร ถันชนนาง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
8	นางสาวพิมพ์พัฒน์ พิมพ์มงคล	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
9	นางสาวณัฐริการ์ พุดมบรรจง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>งานหอผู้ป่วยแพทย/Stroke Unit</u>				
1	นางนิภาพรรณ รัตนธรรม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวชมนาด รมยานนท์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางนฤมล วิเศษฤทธิ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวสุดสวาท สร้อยเพชร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางรัชฎาภรณ์ กันภัย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
6	นางสาวกัลยกร หนองกลม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
7	นางสาวอัญชิสา ทองแสง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
8	นางสาวทิพวัลย์ อ้อชัยภูมิ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
9	นางสาวศิริปรัชญา ศักดิ์สุจริต	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
10	นางสาววรัญญาดา ฟองมาศ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย</u>				
1	นางสาวมัทนี ไชยศิริ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
2	นางสาวรัตนาวดี วันงาม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
3	นายบรรรัตน์ เสน่ห์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
4	นางสาววิไลลักษณ์ กลินดี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
5	นางสาวกัญจิกา กองแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
6	นางสาวพัชราภรณ์ พงษ์ระวางกูร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
7	นางสาวอารี กลมเกลี้ยง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
8	นางสาวอาทิตย์ยาพร ทองสง่า	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	ระดับ
<u>งานหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง</u>				
1	นางมยุรา วุฒิสันต์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางวิภาวรรณ สุทธิวารีย์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางอารีรัตน์ เครือแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวกาญจนา เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
5	นางสาวพงพร เงามุข	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
6	นางสาวสุวรรณี ทวาเรศ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
7	นางสาวศุภนิดา อุปวันดี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
8	นางสาวสลิลทิพย์ เหลืองตรงกิจ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
<u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน</u>				
1	นางสาวอนัญญา รัตนเกียรติขจร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
2	นางสุทธิรักษ์ บุญชู	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวกฤษฎาภรณ์ คงอุดม	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
4	นางสาวสุพรรณษา ประเทือง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
5	นายขวัญชัย ระหว่างงาน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
6	นางสาวธำปณี ปานศรี	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน





ประกาศโรงพยาบาลตราด
เรื่อง ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น

ตามที่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ในรอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุชาติ ตันตินิรามัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
ของโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖
ระดับดีเด่น จำนวน ๖ ราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
๑	นางภูษิตา คุปติชฎานนท์	พนักงานธุรการ	ส ๓
๒	นายคมิก วงษ์หงษ์ทอง	ช่างต่อท่อ	ช ๒
๓	นางจรรยา จันทรน้อย	พนักงานการเงินและบัญชี	ส ๓
๔	นางสาวสมลักษณ์ ฉุยฉาย	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ส ๒
๕	นางสาวดารณี เข็งนุเคราะห์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ส ๑
๖	นางกัลยา อภิบาลศรี	พนักงานบัตรรายงานโรค	ส ๒





ประกาศโรงพยาบาลตราด

เรื่อง พนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

.....

ตามที่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุชาติ ตันตินิรามย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

รายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ของโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
ระดับดีเด่น จำนวน ๑๕ ราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายพิชชากร หลักธง	วิศวกรโยธา
๒	นางสาวณัฐภัทร สุเนตร	นักทรัพยากรบุคคล
๓	นางสาวกฤษฎาแก้ว พึ่งพรหม	เจ้าพนักงานธุรการ
๔	นายกฤษฎา นิลชาติ	นักประชาสัมพันธ์
๕	นางสาวมาริษา บุรุษนารีรัตน์	นักวิชาการพัสดุ
๖	นายदनัย ลีรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗	นางสาวสุทธิดา อูยะตุง	นักกายภาพบำบัด
๘	นางสาวจิราเจต อ่อนพุทธา	ผู้ช่วยทันตแพทย์
๙	นางสาวน้ำตาล เครือวรรณ	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๑๐	นางสาวปอลิน วรรณคุณ	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๑๑	นางสาวปุณณรัตน์ พิมพ์เสนาะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๑๒	นายพงศักรุตม์ นามประพันธ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๑๓	นายกฤษดา ขมิ้นทอง	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๔	นางสาวนิตยา รื่นจิตต์	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๑๕	นางสาวศรียวรรณ ท่าพริก	เจ้าพนักงานธุรการ



รายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ของโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
ระดับดีมาก จำนวน ๙ ราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวชนัญดา ดิษธรรม	เจ้าพนักงานเวชสถิติ
๒	นางสาวรุ่งทิพย์ เสนาหนอก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓	นางสาวมณีวรรณ เกื่อนพนม	เจ้าพนักงานพัสดุ
๔	นางสาวศศิญา สวงวนญาติ	เจ้าพนักงานธุรการ
๕	นางสาวเกศินี มณีเพชร	เจ้าพนักงานธุรการ
๖	นางสาวรุ่งกมล ตุงคง	ผู้ช่วยพยาบาล
๗	นางสาวอินทิรา กวางใส	ผู้ช่วยพยาบาล
๘	นางสาวรพีพรรณ คงเนิน	ผู้ช่วยพยาบาล
๙	นางสาวพรนภัส สุขะกุล	ผู้ช่วยพยาบาล





ประกาศโรงพยาบาลตราด

เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

.....

ตามที่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุชาติ ตันตินิรามย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด.

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ของโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

ระดับดีเด่น จำนวน ๕๗ ราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวกัญจน์กมล ปานนิล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒	นางสาวอารีรัตน์ มุสิกรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓	นางสาววันเพ็ญ รุ่งโรจน์	เจ้าพนักงานห้องสมุด
๔	นายเด่นศักดิ์ แสนบุญศิริ	นายช่างไฟฟ้า
๕	นายอนุศิษย์ ดวงกระสินธุ์	นายช่างไฟฟ้า
๖	นางสาวจันทนี ปอทอง	ผู้ช่วยพยาบาล
๗	นางสาวไอรดา เทียนชัย	ผู้ช่วยพยาบาล
๘	นางสาววิศิริรัตน์ ราชโส	ผู้ช่วยพยาบาล
๙	นางสาวกนกวรรณ สัมมา	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๐	นางสาวศิริพร เทียนคันฉัตร	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๑	นางสาวณททัย กางเมืองพล	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๒	นางสาวณภาสันธุ์ เป็ดแก้ว	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๓	นายถาวร ต่อนคำสน	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
๑๔	นางวินิจ แสงกระจ่าง	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
๑๕	นางศิริชลินทร์ คำปาน	พนักงานเก็บเอกสาร
๑๖	นายมนโนรมย์ วรรณโกสิต	พนักงานขับรถยนต์
๑๗	นายชัชวาลย์ แพทย์อุดม	พนักงานขับรถยนต์
๑๘	นางสาวมนพร อังคะหิรัญ	พนักงานช่วยการพยาบาล
๑๙	นายศิริสิทธิ์ บิสสุริ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๐	นายขวัญชัย สุโน	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๑	นางสาวเกษศิริพร ช้องนอก	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๒	นางสาวนิชา สุทธิวาริ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๓	นางสาวนัฐติกาล ชันแก้ว	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๔	นางสาวบุษบา จันทร์ศรี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๕	นางสาวเนาวเรศ คลังกำเนิด	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๖	นางสาวกชกร รอบคอบ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๗	นายมาโนช คงเนิน	พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ของโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
 รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
 แบบท้ายประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖
 ระดับดีเด่น จำนวน ๕๗ ราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๓๐	นายธำรงค์ อิงประสาร	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๑	นางสาวอริชฐาน เจริญชาติ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๒	นางสาววันนิภา หงษ์กลาย	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๓	นางอภันตรี รัตนวาร	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๔	นางสาวนารฤดี กองสิมมะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๕	นางศัลสนีย์ แสนสวัสดิ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๖	นางศรันยา อยู่เกษม	พนักงานบริการ
๓๗	นางสาวรุ่งรัตน์ เฟื่องสุข	พนักงานบริการ
๓๘	นางสาวนันทิ จุลวิรัตน์	พนักงานบริการ
๓๙	นายจำเริญสุข ผดุงผล	พนักงานบริการ
๔๐	นางสาววลัยพรรณ แก้วไชยะ	พนักงานบริการ
๔๑	นายชัชชัย จันทโช	พนักงานบริการ
๔๒	นางสาวรุ่งฤดี ดิงสาโรจน์	พนักงานบริการ
๔๓	นางสาวดวงสุรีย์ เสนาะสันต์	พนักงานบริการ
๔๔	นายสันติ สนั่นโสทร	พนักงานบริการ (รปภ.)
๔๕	นางพิมพ์วรรณ สำราญชื่น	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
๔๖	นายชุมพล ตูร์ตัน	พนักงานบริการ(สวน)
๔๗	นางสาวศรีวิไล สร้างสม	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
๔๘	นางสาวนภัสวรรณ เสนะโกธร	พนักงานบัตรรายงานโรค
๔๙	นางสาวสุนิษา กาดประสิทธิ์	พนักงานประกอบอาหาร
๕๐	นางสาววารินดา หงษ์ตุน	พนักงานประจำตึก
๕๑	นางสาวลัชนาวรรณ กังเม้ง	พนักงานประจำตึก
๕๒	นายสุรัตน์ ถอดรูป	พนักงานประจำตึก
๕๓	นางสาวอำไพ ชัยศรี	พนักงานประจำตึก
๕๔	นางสาวรพีพรรณ ธนาคาร	พนักงานประจำห้องทดลอง
๕๕	นางสาวสายฝน พรหมมานอก	พนักงานแปล
๕๖	นางสาวมาลินี แพทย์กิจ	พนักงานแปล

B

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ของโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
ระดับดีมาก จำนวน ๖๐ ราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวลัดดาวัลย์ กรัญญรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒	นางสาวสุธาทิพย์ เกษโกวิท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓	นางสาวสายสมร ก้องสนั่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๔	นางสาวจิรัชยา ลิขิต	เจ้าพนักงานธุรการ
๕	นางสาวนราภรณ์ เรืองทอง	เจ้าพนักงานธุรการ
๖	นายครรชิต พูลศรี	เจ้าพนักงานพัสดุ
๗	นายวุฒิกัดดี ดาราพงษ์	นายช่างไฟฟ้า
๘	นางแสงระวี บุญประเสริฐ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๙	นายวิชา กิจจานนท์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๑๐	นายธรรมธร เกิดมณี	ผู้ช่วยช่างทั่วไป
๑๑	นางสาวสมิตรา ประสิทธิ์นาวา	ผู้ช่วยช่างทั่วไป
๑๒	นายธวัชชัย อินทรกำแหง	ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา
๑๓	นางสาววิษชุดา ศรีพระยา	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๔	นางสาวอัจฉรา หล้าที	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๕	นางสาววรางคณา ไวยสุศรี	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๖	นางสาวโสภิตา สวัสดิ์วารี (ปิ่นเตา)	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๗	นายสุรศักดิ์ วัฒนชัย	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๘	นางสาวคณิรัตน์ เกษราธิคุณ	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๙	นางสาวผกาภรณ์ สวัสดิ์	ผู้ช่วยพยาบาล
๒๐	นางสาวศยามล หลวงไชย	ผู้ช่วยพยาบาล
๒๑	นางสาวกิตติมา ดาวลอย	พนักงานเก็บเอกสาร
๒๒	นายณัฐพงษ์ ชำปฏี	พนักงานขับรถยนต์
๒๓	นายจันทสูตร งาเจือ	พนักงานขับรถยนต์
๒๔	นางสาวนิชาภา เจริญพิช	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๕	นางสาวธนพร คุ่มวงศ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๖	นายดิษย บัวผัน	พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ของโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
 รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
 แยกย้ายประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
 ระดับดีมาก จำนวน ๖๐ ราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๒๙	นางสาวรัชณี ม่วงดี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๐	นางสาวจินตหรา สุทธิพรหม	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๑	นายจตุพร ฐานะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๒	นางสาวนภาพร ทองนพคุณ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๓	นางสาวชุตติกาญจน์ ไวยกุล	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๔	นางสาววรรณภา ชะวาลา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๕	นายกมล ปราบเสถียร	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๖	นางสาวพรพรรณ มาประเทียบ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๗	นางสาวจิราพร จีประดับ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๘	นางสาวปาเจรา สังข์บุญ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๙	นางสาววาสนา ขำวงษ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๔๐	นางสาวสรญา อ่วมอำพันธ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๔๑	นายบรรเจ็ด บำรุงจิตต์	พนักงานบริการ
๔๒	นางพรพรรณ แนวพะนา (บัวเทศ)	พนักงานบริการ
๔๓	นายโชคดี สุขสวัสดิ์	พนักงานบริการ (รปภ.)
๔๔	นายคมสันต์ วงษ์สกด	พนักงานบริการ (รปภ.)
๔๕	นางสาวกฤษณา โสตา	พนักงานบริการ(ความสะอาด)
๔๖	นางวันดี สวัสดิ์วารี	พนักงานบริการ(ความสะอาด)
๔๗	นายปรีชา สงวนหงษ์	พนักงานบริการ(สวน)
๔๘	นางสาวกัลยานี ฐิติศ	พนักงานประกอบอาหาร
๔๙	นางสาวเขาวภา นันทพานิช	พนักงานประกอบอาหาร
๕๐	นางสาวสุพรรณ กุศลาลัย	พนักงานประจำตึก
๕๑	นางสาวดวงกมล บัวผัน	พนักงานประจำตึก
๕๒	นางสาวประกายแก้ว ตรากุล	พนักงานประจำห้องยา
๕๓	นางอัมพิกา จันทเสน	พนักงานประจำห้องยา
๕๔	นายธชกฤต ไชยมณี	พนักงานเปล
๕๕	นายธีรศักดิ์ เจริญสุข	พนักงานเปล

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ของโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖
ระดับดีมาก จำนวน ๖๐ ราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๕๗	นายเกียรติศักดิ์ ภูนา	พนักงานแปล
๕๘	นายเจษฎา แสร้ไพศาล	พนักงานแปล
๕๙	นางสาวอารีรัตน์ สุภาพ	พนักงานวิทยาศาสตร์
๖๐	นางสาวพิมพ์ชนก วรรณรัตน์	วิศวกร





ประกาศโรงพยาบาลตราด

เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

.....

ตามที่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ในรอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) และปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุชาติ ตันตินิรามย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ของโรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลตราด ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
ระดับดีเด่น จำนวน ๑ ราย

ลำดับ

๑

ชื่อ - สกุล

นางสาวแสงจันทร์ จันทะวงษ์

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุ



หนังสือเวียน

- 5 ส
- หอผู้ป่วย
- หัวหน้าหอผู้ป่วย/หอผู้ป่วย
- SERVICE PLAN

หนังสือเวียน

พิมพ์ที่ต้องการ

ค้นหา

ลำดับที่	ที่หนังสือ	ลงวันที่	จาก	เรื่อง	ไฟล์	วันที่ลง	เวลาส่ง
624/2566	312/2566	25-12-2566	งานการเจ้าหน้าที่	แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถานบริการในโรงพยาบาลตามนโยบาย EMS	28122023624-66.pdf	28-12-2566	15:30:15
623/2566	311/2566	25-12-2566	งานการเจ้าหน้าที่	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตราด	28122023623-66.pdf	28-12-2566	15:29:18
622/2566	310/2566	25-12-2566	งานการเจ้าหน้าที่	แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำ (Lead Team)	28122023622-66.pdf	28-12-2566	15:28:39
290/2566	ประกาศโรงพยาบาลตราด	01-05-3109	งานการเจ้าหน้าที่	ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเยี่ยมและดีมาก	25052023290-66.pdf	25-05-2566	14:28:19
289/2566	ประกาศโรงพยาบาลตราด	24-04-3109	งานการเจ้าหน้าที่	ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเยี่ยม	25052023289-66.pdf	25-05-2566	14:27:34
288/2566	คร0035/ว6365	23-05-3109	งานบริหารทั่วไป	การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมศาสนาเนื่องในเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2566	25052023288-66.pdf	25-05-2566	14:26:28
287/2566	คร0033.202.4/079	22-05-3109	งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์	แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์สูงชันและยื่นข้อเสนอมายังระบบหมอพร้อม	25052023287-66.pdf	25-05-2566	14:25:44

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หัวข้อ: แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (MOIT 7)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

MOIT 7 ๑) บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร
ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒) ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับดีเด่น และดีมาก

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวศุภวณี ทวีผล)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวธัญญนิตย์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวปภาดา คำเกิดเจริญพานิช)

ตำแหน่ง นิติกร

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗